

**CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH CẦN THƠ
V/v tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản**

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh có nhiều cố gắng trong việc triển khai và tổ chức thực hiện những quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, cũng còn những tồn tại như: công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tiến hành chưa đồng bộ, thiếu thường xuyên; tình trạng sử dụng hóa chất hoặc thực vật có độc tố, bộ xung điện (ắc quy) để đánh bắt thủy sản diễn ra nhiều nơi, gây thiệt hại nghiêm trọng đến việc bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản, thậm chí có nơi dùng dòng điện để bắt cá dẫn đến việc điện giật làm chết người...

Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, tài nguyên sinh vật vô cùng quý giá, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân. UBND tỉnh Chỉ thị:

1- Các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần nhận rõ công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường nước là trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, của các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của Nhà nước như Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ngày 25-04-1989, Nghị định số 85/CP ngày 22-11-1993 của Chính phủ. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền để mọi người hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi mà tự giác thực hiện nghiêm túc.

2- Nghiêm cấm việc sử dụng dòng điện của mạng lưới điện Nhà nước, hoặc bộ xung điện để bắt cá; cấm dùng thuốc nổ, hóa chất, các loại thực vật có độc tố để bắt cá; cấm các ghe cào cá trên sông có dùng máy phát điện và bộ xung điện; cấm sản xuất, mua bán, tàng trữ bộ xung điện và các phương tiện đánh bắt cá có hại đến môi trường sinh sống của các loài thủy sản. Mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định tại Nghị định số 85/CP ngày 22-11-1993 của Chính phủ và Thông tư số 04/TSTT ngày 21-11-1994 của Bộ Thủy sản; những người vi phạm phải xử phạt hành chính; tịch thu phương tiện, nếu cố tình vi phạm và gây thiệt hại nghiêm trọng thì xử lý theo pháp luật.

Sở Nông nghiệp tiến hành củng cố tổ chức thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo Quyết định số 415/TTg ngày 10-08-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với mọi hành vi vi phạm.

3- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ủy ban nhân dân các huyện có kế hoạch chỉ đạo và đề ra các biện pháp để bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản hiện có. Sở Nông nghiệp và các ngành có liên quan tiến hành khảo sát, lập quy hoạch và có kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong tỉnh, chú ý đến những khu vực, các vùng sinh sản, những nơi sinh sống tập trung của các loài thủy sản.

4- Giao cho Giám đốc Sở Nông nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Chỉ thị này được phổ biến đến các ngành, các cấp, các đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh để thực hiện./.

**TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Đã Ký
BÙI VĂN HOÀNH**